



## กนง. เสียงแตก ขึ้นดอกเบี้ย 0.50% พยุงค่าเงินบาท

นายอมรเทพ จาวะลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสำนักวิจัยธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย กล่าวว่า การประชุมเสียงแตก 4 ต่อ 3 เสียง โดย 4 เสียง ขึ้นดอกเบี้ยที่ 0.50% โดยเฉพาะเสียงที่มาจากคนนอก ส่วนคน ธปท. ยังคงขึ้นดอกเบี้ยที่ 0.25% เพราะการที่ไทยขึ้นน้อย และขึ้นช้ากว่าประเทศอื่นๆ ใช้ระยะเวลาาน ทำให้มีโอกาสที่รอบนี้จะเห็นการขึ้นดอกเบี้ยแรงขึ้น โดยท้ายที่สุดไม่ว่าขึ้นดอกเบี้ยที่ 0.25% หรือ 0.50% เชื่อว่าด้วยเสียงที่แตกมากขึ้น จะทำให้ตลาดเริ่มเปลี่ยนทิศไปสู่การขึ้นดอกเบี้ยแรงขึ้นต่อเนื่องในเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งคาดว่า การขึ้นดอกเบี้ยแรงครั้งนี้ จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาด ไม่อย่างนั้นเงินบาทอาจเผชิญการอ่อนค่าแรงต่อเนื่อง และนักลงทุนคาดการณ์ว่าเงินบาทมีโอกาสอ่อนค่าไปถึง 40 บาทต่อดอลลาร์แล้ว หากไม่ทำอะไร อาจกระทบต่อเสถียรภาพเงินบาทได้ในระยะข้างหน้า

นายอมรเทพ กล่าวอีกว่า ตลาดอาจเปลี่ยนทิศทาง อาจไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องเงินเฟ้อเหมือนในอดีต แต่ให้ความสำคัญกับเงินบาทมากขึ้น โดยแบงก์ชาติเอง อาจต้องส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้น เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการเงินในระยะข้างหน้า ไม่อย่างนั้นตลาดอาจผันผวนมากขึ้น จะเห็นได้ว่าปัจจุบันเริ่มเห็นสัญญาณริสออฟในตลาดเงิน ตลาดทุน บอนด์ยีลด์สหรัฐเริ่มพุ่งไม่หยุด ขณะที่เงินบาทอ่อนค่ามาก ก็อาจกระทบต่อผู้ส่งออกได้ในการบริหารบัญชีต่างๆ ดังนั้น เหล่านี้เป็นโจทย์ที่ต้องระมัดระวัง

ด้านนายพิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ KKP Research บริษัท หลักทรัพย์ (บล.) เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การประชุม กนง. เชื่อว่า เสียงจะแตก

มากขึ้น และคาดจะมีคณะกรรมการ กนง. บางท่านจำเป็นต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ย เพราะสถานการณ์เปลี่ยนไป รวมถึงยังต้องเผชิญแรงกดดันจากเงินบาทที่อ่อนค่า ขณะที่ต่างประเทศปรับขึ้นดอกเบี้ยแรงขึ้น ภายใต้ดุลบัญชีเดินสะพัดที่ขาดดุลมากขึ้น

“สิ่งที่ควรทำ แบงก์ชาติควรขึ้นดอกเบี้ย 0.50% แต่หากเป็นสิ่งที่แบงก์ชาติส่งสัญญาณก่อนหน้านี้คือการดำเนินนโยบายการเงินแบบ Policy Normalization ค่อยเป็นค่อยไปที่ 0.25% และแบงก์ชาติอาจมองว่าค่าเงินบาทยังอ่อนค่าไม่มากหากเทียบกับภูมิภาค”

ส่วนแรงกดดันเงินเฟ้อ แม้จะยังอยู่ แต่วันนี้แรงกดดันลดลง แต่หากมองไประยะข้างหน้าเงินเฟ้อยังคงระดับสูงต่อเนื่อง แต่ค่าเงินเป็นประเด็นที่แบงก์ชาติต้องให้ความสำคัญมากขึ้น โดยเงินบาทแม้จะยังไม่อ่อนค่ามากนัก เพราะคนยังคงคาดว่าระยะข้างหน้าเงินบาทจะกลับมาแข็งค่ามากขึ้น จากนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นในช่วงปลายปี แต่ดุลบัญชีเดินสะพัดที่ขาดดุลต่อเนื่อง ทำให้คนเริ่มหมดหวัง อาจทำให้คนเริ่มกังวล สิ่งที่เกิดขึ้นคือ เงินบาท ที่อาจอ่อนค่ามากขึ้น และเชื่อว่ามีโอกาสหลุด 38 บาทต่อดอลลาร์ ดังนั้น การขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้ของ ธปท. ภาคตลาดเงินคงขึ้นตาม ต้นทุนการเงินของแบงก์ และตลาดเงินคงขยับ อันไม่ไหว ปัจจัยที่ต้องติดตาม ได้แก่ ผลการประชุม กนง. กระแสเงินทุนต่างชาติ สถานการณ์สกุลเงินเอเชีย ส่วนปัจจัยต่างประเทศที่สำคัญ ได้แก่ ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด และตัวเลขยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนสิงหาคมของสหรัฐอเมริกา

สอบถามขั้นตอนการลงประกาศ นสพ. ข่าวผู้ที่หุ้น  
โทร. (02) 555-0923-25

www.thaicorporatenews.com

- ตรวจสอบรายชื่อลงประกาศ
- ดาวน์โหลดหนังสือประชุม
- ปฏิทินลงประกาศ

## HOT LINE

สำรองที่นั่งอบรมสัมมนา

02-555-0700 กด 1

Download หลักสูตรอบรมได้ที่

www.dst.co.th

บริการออกแบบ  
และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ทุกชนิด 02-555-0921



## ดัชนี MPI เดือนสิงหาคม ขยายตัว 14.52%

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่องจากการบริโภคในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนสิงหาคม 2565 อยู่ที่ 99.28 ขยายตัวเพิ่มขึ้น 14.52% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ระดับ 63.78

สำหรับภาพรวมดัชนี MPI 8 เดือนแรกของปี 2565 เฉลี่ยอยู่ที่ 99.81 ขยายตัว 2.72% โดยมีอัตราการใช้กำลังการผลิต 8 เดือนแรก เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 63.43 จากการที่รัฐบาลเปิดประเทศ ทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น รวมถึงมีคำสั่งซื้อและการเพิ่มการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ซึ่งคาดว่าดัชนี MPI หลังจากรนี้จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยได้อานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ เช่น โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการคนละครึ่งระยะที่ 5 ทำให้การบริโภคในประเทศขยายตัว

นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟื่องฟู รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า ภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ขยายตัวตามคำสั่งซื้อจากประเทศคู่ค้าที่เพิ่มขึ้น และการบริโภคในประเทศที่เพิ่มขึ้นหลังเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ โดยอุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนสิงหาคม 2565 ขยายตัว ได้แก่ รถยนต์ จักรยานยนต์ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมน้ำมันปิโตรเลียม ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11 ติดต่อกัน สะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัว อีกทั้งการอ่อนค่าของเงินบาทส่งผลดีต่อภาคการส่งออก ทำให้สินค้าไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ได้แก่ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 18 ติดต่อกัน จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่การส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงอุตสาหกรรมสำคัญที่ขยายตัว เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพลาสติก และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ โดยมีเพียงอุตสาหกรรมบางกลุ่มปรับตัวลดลง ได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า ประกอบกับการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำ) เดือนสิงหาคม 2565 อยู่ที่ 18,213.2 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 9.04% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 21

ขณะที่การนำเข้าสินค้าทุน ขยายตัว 5.30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การนำเข้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูปขยายตัว 5.30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนให้เห็นถึงการเตรียมพร้อมสำหรับการผลิต ด้านภาพรวมสถานการณ์เงินเพื่อที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม มีทิศทางชะลอตัวลง สะท้อนได้จากดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หยอดสินค้าอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม ขยายตัว 8.7% ลดลงจากเดือนกรกฎาคม ขยายตัวที่ 10.5%

ทั้งนี้ สศอ. ใช้เครื่องมือระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย (EWS-IE) คาดการณ์จากดัชนีชี้นำสถานการณ์การผลิตโลก (PMI) พบว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไทยใน 1 - 2 เดือนข้างหน้า ปัจจัยภายในประเทศยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ภาคการผลิตขยายตัวต่อเนื่องตามอุปสงค์ในประเทศ ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นจากการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว

### In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

แนะนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานการบัญชี - Update ภาษีอากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน
- Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างภาวะผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : urasa@dhamniti.co.th Website : www.dst.co.th



บริษัท พี.เอ็น.จี คอนสตรัคชั่น จำกัด

วันที่ 13 ตุลาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท พี.เอ็น.จี คอนสตรัคชั่น จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11/2565 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 91/34 หมู่ 6 หมู่บ้านเลอมาบคลองหลวง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
- วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น ไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอขอบคุณเป็นอย่างสูง



ขอแสดงความนับถือ

*(ลายเซ็น)*

( นาย ศาพร ฉัตรเฉลิมกิจ )

กรรมการ

ฉบับที่ 2936 วันที่ 13 ตุลาคม 2565 ลำดับที่ 1



บริษัท ดีดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน)  
11 ซอยพหลโยธินซอย 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10130  
Tel : 0-2255-9451 Fax : 0-2205-1324 E-mail : info@www.dkd.com http://www.dkd.com

วันที่ 12 ตุลาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท ดีดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ดีดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด ได้กำหนดให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 152 อาคารพาร์คสแควร์ ชั้น 29 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารายงานประจำปีและงบการเงินประจำปี 2565
- วาระที่ 2 พิจารณามติมติพิเศษอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 111,100 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,111 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
- วาระที่ 3 พิจารณามติมติพิเศษอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
- วาระที่ 4 พิจารณามติมติพิเศษอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมบริษัทรหัสบัญชี 3. วัตถุประสงค์และข้อ 5. ทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 5 พิจารณามติมติพิเศษอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัทของบริษัท
- วาระที่ 6 พิจารณามติมติพิเศษอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 คน
- วาระที่ 7 พิจารณารายงานและบัญชีงบการเงินประจำปีงบประมาณการบัญชีจำนวนของบัญชีของบริษัท
- วาระที่ 8 อื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นของบริษัทประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

*(ลายเซ็น)* กรรมการ

( นายพลก สัมผัสทุทอง, นายวิชาญ โรจนะ )

ฉบับที่ 2936 วันที่ 13 ตุลาคม 2565 ลำดับที่ 2



S. CHAIYAVAREE COLD STORAGE CO., LTD.

29/1 EKACHAI RD., NADEE, MUAENG, SAMUTSAKHON 74000 THAILAND. ☎ 034-864-225-8 / 034-411-498  
☎ 034-864-437

วันที่ 12 ตุลาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ส.ชัยาวารีหือเย็น จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท ส.ชัยาวารีหือเย็น จำกัด

มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานเลขที่ 29/1 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

- วาระที่ 1 พิจารณานโยบายเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ
- วาระที่ 2 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และ สถานที่ ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

วิรัตน์



ฉบับที่ 2936 วันที่ 13 ตุลาคม 2565 ลำดับที่ 3

## กรุณานี้ เปิดตัว Pay Next เงินติดมือ ผ่านกรุณานี้ วอลเล็ต

นายปัญญาพงศ์ ธรรมการวิบูลย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ อีกที่จ้างเงิน Pay Next ยังช่วยเสริมความคล่องตัวในการใช้จ่าย (ร่วม) บริษัท แอสเซนส์ มินนี่ จำกัด กล่าวไว้ว่า บริษัทเปิดตัว ผ่านกรุณานี้ วอลเล็ตให้กับลูกค้า เพราะไม่ต้องการเสียเวลาเดินเงิน 'เพย์ เน็กซ์ (Pay Next) เงินติดมือ' วงเงินใช้ก่อน จ่ายทีหลัง เวลาเงินหมด สามารถจ่ายจากวงเงิน Pay Next ได้เลย ถือเป็น ตัวช่วยในการบริหารเงินของครอบครัวได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ นับจากเริ่มทยอยให้ผู้ใช้ได้ทดลองใช้บริการ Pay Next ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีลูกค้าที่สมัครมีที่สมัคร Pay Next แล้วมากกว่า 2 ล้านราย โดยการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กว่า 94% มีความพึงพอใจกับบริการ เพราะมองว่า ตอบโจทย์การใช้จ่ายที่ช่วยให้ไม่ต้องออกเงินตัวเองไปก่อน สะดวกเพราะไม่ต้องคอยเติมเงินเข้าวอลเล็ต และสามารถ ทยอยค่าใช้จ่ายเพื่อชำระที่สะดวกปลอดภัยเดือนได้ เป็นต้น นอกเหนือจากบริการ Pay Next เงินติดมือแล้ว ภายใต้ กลุ่มผลิตภัณฑ์แบรนด์ Pay Next ยังมีอีกหนึ่งบริการที่กรุณานี้ วอลเล็ต ที่ชื่อว่า 'เพย์ เน็กซ์ เอ็กซ์ตรา (Pay Next Extra) วงเงินสะดวกใช้ผ่อนสบาย' สำหรับใช้ผ่อนชำระสินค้า และบริการจากร้านค้าที่พาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการ โดยไม่วงเงิน เพื่อใช้ซื้อสินค้าสูงถึง 50,000 บาท ผ่อนสบายนานสูงสุด 36 เดือน เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ไม่จำเป็นต้องมีบัตรเครดิต ก็สามารถผ่อนชำระสินค้าได้ เพียงดาวน์โหลดแอปกรุณานี้ วอลเล็ต และแสดงบัตรประชาชนและเอกสารแสดงรายได้ เพียงคลิก ๓ ร้านค้าที่ร่วมรายการกว่า 5,000 ร้านค้าทั่วประเทศ ทั้งร้านค้าปลีก ร้านสินค้าอุปโภคบริโภค ร้านขายสินค้า อิเล็กทรอนิกส์และสมาร์ตโฟน ร้านของและเครื่องประดับ คลินิกความงามและสุขภาพ ฯลฯ โดยกรุณานี้ตั้งเป้าขยาย บริการ Pay Next Extra ให้ครอบคลุม 7,000 ร้านค้าในปีนี้

### In-House Training บริการจัดอบรมพนักงานในองค์กร

ด้วยวิสัยทัศน์และเจตจำนงที่ดีเยี่ยมเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครบถ้วนตามคุณลักษณะวิชาชีพ

แนวทางการจัดอบรมและหลักสูตรฝึกอบรม In-House

- Update ความรู้ตามวิชาชีพ - Update ภาษีอากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการขายและการบริการ - พัฒนาทักษะการบริการ
- Service Skill - Team Work - การแก้ไขปัญหาการบริการ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ (๐๒) ๖๖๖-๐๖๖ ต่อ 717, 718, 719, 720 (๕-๖๖๖) | www.paynexus.com.th | Website : www.oid.com.th



# เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ DRx เพิ่มโอกาสการลงทุนในหุ้นชั้นนำระดับโลก

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแผนกลยุทธ์สำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยพยายามตอบโจทย์การลงทุนของผู้ลงทุนทุกกลุ่มในทุกมิติ โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนเข้าถึงการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ล่าสุดเปิดตัว Fractional Depositary Receipt หรือเรียกสั้นๆ ว่า DRx ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการลงทุนของผู้ลงทุนรุ่นใหม่ ที่ต้องการเข้าถึงหุ้นชั้นนำในระดับโลกด้วยการลงทุนในจำนวนเงินที่ไม่มาก

โดย DRx เป็นตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือ DR (Depositary Receipt) ประเภทหนึ่งที่มีซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์เสมือนลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยตรง แต่มีจุดเด่นที่ผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้โดยไม่จำเป็นต้องครบ 1 หน่วย DRx (เริ่มต้นที่ 0.0001 หน่วย) หรือซื้อขายเป็นจำนวนเงินบาท อีกทั้ง DRx ยังเปิดซื้อขายตามเวลาทำการของหลักทรัพย์อ้างอิงในตลาดต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์อ้างอิงและปรับการลงทุนได้ทันสถานการณ์ สำหรับ 2 DRx ที่จะทำการซื้อขายครั้งแรกนี้ได้แก่ AAPL80X ที่อ้างอิงบริษัท แอปเปิ้ล อิงค์ และ TSLA80X ที่อ้างอิงบริษัท เทสลา อิงค์ ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ประเทศสหรัฐอเมริกา ออกโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยทั้ง 2 DRx นี้จะเริ่มเปิดการซื้อขายในวันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 20.00 - 04.00 น. ของวันถัดไป

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์

ชั้นนำของประเทศ เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งการออมและการลงทุนครบวงจร การออกและเสนอขาย DRx อ้างอิงหุ้นบริษัทชั้นนำของโลก คือ บริษัท แอปเปิ้ล อิงค์ (Apple Inc) และบริษัท เทสลา อิงค์ (Tesla Inc) ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ) มีพื้นฐานแข็งแกร่ง มีโอกาสเติบโตสูง และเป็นที่ยอมรับของผู้ลงทุนไทย โดยเสนอขายให้กับนักลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมกัน 2 หลักทรัพย์ คือ AAPL80X (Apple DRx) และ TSLA80X (Tesla DRx)

โดยธนาคารมุ่งให้ความสำคัญการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำตลาดในการทำ ESG Financial Solution ที่พร้อมตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลมากระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าทุกกลุ่มให้ดียิ่งขึ้น โดยนำนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ความยั่งยืน ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งการออมและการลงทุนครบวงจร ลดข้อจำกัดและเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทย โดยเฉพาะนักลงทุนรายย่อย สามารถลงทุนหุ้นต่างประเทศชั้นนำได้สะดวกและรวดเร็วผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับผู้สนใจลงทุนที่ยังไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถเปิดบัญชีซื้อขาย DRx กับบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการ ส่วนผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์แล้ว เพียงเข้าแอปพลิเคชัน “Streaming by Settrade” เลือก “My Menu” แล้วเลือก “DRx” เพื่อแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชีซื้อขาย DRx หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ [setinvestnow.com/drx](http://setinvestnow.com/drx) หรือ [sec.or.th](http://sec.or.th) หรือ [krungthai.com](http://krungthai.com)

## In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

แนะนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานการบัญชี - Update ภาษีอากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาทักษะหัวหน้างาน
- Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างภาวะผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : [urasa@dhamniti.co.th](mailto:urasa@dhamniti.co.th) Website : [www.dst.co.th](http://www.dst.co.th)



# สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า OokBee

สมัครวันนี้ มีแต่คุ้ม



วารสาร CPD&ACCOUNT 1 ปี (12 ฉบับ)

พิเศษ **530 บาท** (ปกติ ~~720 บาท~~)

เพียงใช้โค้ด : **CPDOOKBEE**

ที่ช่องกรอก Coupon ในหน้า Shopping Cart

[www.magazine.dst.co.th](http://www.magazine.dst.co.th)

สมัครสมาชิก



## รายละเอียดวารสาร CPD & ACCOUNT

วารสารสำหรับนักบัญชี เพื่ออัปเดตความรู้ ความเคลื่อนไหว มาตรฐานทางด้านบัญชีที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแนวปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ โดยมีเนื้อหาภายในเล่มดังนี้

### Accounting Style

อัปเดตข้อมูลเรื่องราวน่าสนใจ ประเด็น Hot ในแวดวงอาชีพนักบัญชี และเทคนิคในการทำงานของนักบัญชี ที่จะมาแนะนำด้วยภาษาต่างๆ เป็นกันเอง

### Tax Talk

บทความคอลัมน์ชื่อดัง ที่จะมาเติมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องภาษีที่น่าสนใจ ด้วยวิธีการนำเสนอที่สนุกและเข้าใจง่าย

### Learning

เจาะประเด็นน่าสนใจของกฎหมายแรงงาน ซึ่งผู้บริหารและคนทำงาน ควรเข้าใจอย่างถูกต้องจากนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญ พร้อมอัปเดตกฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่เปลี่ยนแปลง

## สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก



**รับสิทธิเข้าสัมมนาพิเศษ**

ฟรี! ปีละ 1 ครั้ง



**รับส่วนลด**

ในการอบรมและสัมมนาธรรมนิติ [www.dst.co.th](http://www.dst.co.th) (ราคาคอร์สไม่เกิน 2,000.- หรือตามที่บริษัทกำหนด)



**รับส่วนลด สูงสุด 20%**

ในการซื้อหนังสือของธรรมนิติ ดูหนังสือได้ที่ [www.dharmnitibook.com](http://www.dharmnitibook.com)



**รับส่วนลด** ในการลงประกาศ

หนังสือพิมพ์ข่าวผู้ถือหุ้น [www.thaicorporatenews.com](http://www.thaicorporatenews.com)



# สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า Ookbee



สมัครวันนี้ มีแต่คุ้ม

วารสาร HR Society 1 ปี (12 ฉบับ)

พิเศษ **1,920 บาท** (ปกติ ~~2,400 บาท~~)

เพียงใช้โค้ด : **HROOKBEE**

ที่ช่องกรอก Coupon ในหน้า Shopping Cart

[www.magazine.dst.co.th](http://www.magazine.dst.co.th)

สมัครสมาชิก



## รายละเอียดวารสาร HR Society Magazine

วารสารสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะด้านการบริหารคน ทั้งศาสตร์ และศิลป์ รวมทั้งอัปเดตข่าวสารทางด้านกฎหมายแรงงาน และความเคลื่อนไหวที่สำคัญ โดยมีเนื้อหาภายในเล่มดังนี้

### Cover Story

สัมภาษณ์พิเศษผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารงาน HR ทั้งแนวคิด เทคนิค บริหารและพัฒนา “คน” ทรัพยากรสำคัญที่สุดขององค์กร

### HRM & HRD

ความรู้และแนวคิดด้านการจัดงาน HR รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร เพื่อนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับยุค

### กฎหมายแรงงาน

เจาะประเด็นน่าสนใจของกฎหมายแรงงาน ซึ่งผู้บริหารและคนทำงาน ควรเข้าใจอย่างถูกต้องจากนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญ พร้อมอัปเดตกฎหมาย แรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่เปลี่ยนแปลง

### Psychology

เปิดมุมมองเสริมความรู้ในเชิงจิตวิทยา ที่จะช่วยให้เข้าใจและบริหาร “คนในองค์กร” ซึ่งแตกต่างหลากหลายได้เพิ่มมากขึ้น

### Lifestyle

แนะนำเคล็ดลับในการพัฒนาตนเอง แนวคิดสร้างแรงบันดาลใจ กิจกรรม พ่อนคลาย เพื่อเติมความสุขให้กับคนทำงาน

## สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก



### รับหนังสือ

กฎหมายแรงงาน ปีละ 1 เล่ม (มูลค่า 350 บาท)



### รับสิทธิใช้ฟรี

ระบบ e-Magazine Index & Audio Book



### รับสิทธิเข้าสัมมนาพิเศษ

ฟรี! ปีละ 1 ครั้ง



### รับส่วนลด สูงสุด 2,000 บาท

ในการอบรมและสัมมนาธรรมนิติ [www.dst.co.th](http://www.dst.co.th)



### รับส่วนลด สูงสุด 20%

ในการซื้อหนังสือของธรรมนิติ ดูหนังสือได้ที่ [www.dharmnitibook.com](http://www.dharmnitibook.com)



### รับส่วนลด ในการลงประกาศ

หนังสือพิมพ์ข่าวผู้ถือหุ้น

[www.thaicorporatenews.com](http://www.thaicorporatenews.com)



# สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า Ookbee

สมัครวันนี้ มีแต่คุ้ม

วารสารเอกสารภาษีอากร 1 ปี (12 ฉบับ)  
พิเศษ **2,000 บาท** (ปกติ 2,640 บาท)



เพียงใช้โค้ด : **TAXOOKBEE**

ที่ช่องกรอก Coupon ในหน้า Shopping Cart

[www.magazine.dst.co.th](http://www.magazine.dst.co.th)

สมัครสมาชิก



## รายละเอียดวารสาร เอกสารภาษีอากร

วารสารสำหรับผู้บริหารและผู้ประกอบการในการติดตามความเคลื่อนไหวด้านกฎหมายบัญชีและภาษีอากรเพื่อใช้บริหารจัดการ การเงิน บัญชี และภาษีขององค์กร โดยมีเนื้อหาภายในเล่มดังนี้

### Cover Story

ความรู้เกี่ยวกับภาษีหรือบัญชีที่กำลังเป็นไฮไลต์ในแต่ละเดือน รวมถึงบทสัมภาษณ์ในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ

### Tax Talk

เสนอเกร็ดความรู้ด้านภาษี วิธีการปฏิบัติงานทางภาษี หยิบประเด็นข่าวสารภาษี การวางแผนภาษีในกรณีต่างๆ มาพูดคุยผ่านมุมมองผู้เชี่ยวชาญ

### Smart Accounting

อัปเดตมาตรฐานการจัดทำบัญชีประเด็นใหม่ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีต้องรู้ รวมถึงเทคโนโลยีสำหรับนักบัญชี

### Laws & News

ข่าวแถลงกรมสรรพากร สำนักกฎหมาย กรมพัฒนารัฐกิจการค้า สภาวิชาชีพบัญชี มติ ครม. ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ

### Lifestyle

บทความด้านสุขภาพกายและใจ บุคลิกภาพ การพัฒนาตนเอง ไลฟ์สไตล์คนทำงาน

## สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก



### รับหนังสือ

ประมวลฎีกาฉบับสมบูรณ์ ปีละ 1 ชุด (มูลค่า 550 บาท)



### รับสิทธิใช้ฟรี

ระบบ e-Magazine Index & Audio Book



### รับสิทธิเข้าสัมมนาพิเศษ

ฟรี! ปีละ 2 ครั้ง



### รับส่วนลด สูงสุด 2,000 บาท

ในการอบรมและสัมมนาธรรมนิติ [www.dst.co.th](http://www.dst.co.th)



### รับส่วนลด สูงสุด 20%

ในการซื้อหนังสือของธรรมนิติ ดูหนังสือได้ที่ [www.dharmnitibook.com](http://www.dharmnitibook.com)



### รับส่วนลด ในการลงประกาศ

หนังสือพิมพ์ข่าวพื้กัหุ้บ [www.thaicorporatenews.com](http://www.thaicorporatenews.com)



ธรรมนิติ  
DHARMNITI

หนังสือพิมพ์รายวัน

# ข่าวผู้ถือหุ้น

เลขที่ใบอนุญาต : สสช 17/2562

หนังสือพิมพ์ในเครือธรรมนิติ



ปีที่  
14

## กฎหมายบังคับ

ให้นิติบุคคลดำเนินการประกาศข้อความหนังสือเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่

โดยจะต้องลงประกาศอย่างน้อย 1 ฉบับ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1175 และส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ทางไปรษณีย์ตอบรับถึงผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 7 วัน กรณีเป็นมติพิเศษอย่างน้อย 14 วัน **เมื่อกระทำการดังต่อไปนี้**

- เชิญประชุมผู้ถือหุ้นรับรองงบการเงิน
- การจ่ายเงินปันผล, ย้ายสำนักงานใหม่
- เปลี่ยนชื่อบริษัท, แก้ไขเพิ่มเติมตราสำคัญ
- เลิกบริษัท, เลิกห้าง, ชำระบัญชี
- เปลี่ยนแปลงกรรมการเข้า - ออก
- แก้ไขข้อบังคับ, แก้ไขวัตถุประสงค์
- เพิ่มทุน, ลดทุนบริษัท, ควบบริษัท
- แปรสภาพ หจก. เป็นบริษัทจำกัด

### รับลงประกาศโฆษณา

- ประกาศคำสั่งศาล
- อาญัติทรัพย์สิน
- ลงประกาศฟ้องร้อง
- บังคับจำนอง, โกงตอน, ล้มละลาย
- ประกาศซื้อ-ขายที่ดิน
- ลงประกาศพินสภาพพนักงาน
- ประกาศข่าวเปิดตัวสินค้าและบริการ
- ฯลฯ

## ราคาลงประกาศ 1 กรอบ 300 บาท

รายการ	ราคาบุคคลทั่วไป	ราคาสมาชิก
1 กรอบ	300 บาท	250 บาท
แพ็คเกจ 1 10 กรอบ	2,700 บาท	2,380 บาท
แพ็คเกจ 2 30 กรอบ	7,650 บาท	6,750 บาท
แพ็คเกจ 3 50 กรอบ	12,000 บาท	10,650 บาท

- หมายเหตุ
1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  2. กรณีซื้อแพ็คเกจทางบริษัทฯ จะออกใบกำกับภาษี 1 แพ็คเกจ/1 บริษัท
  3. สงวนสิทธิ์ใช้แพ็คเกจลงประกาศได้ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เท่านั้น

[www.ThaiCorporateNews.com](http://www.ThaiCorporateNews.com)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อฝ่าย หนังสือพิมพ์ข่าวผู้ถือหุ้น : 02-555-0923-5

